
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 217  —  217. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um framlög til framhaldsskóla.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Hvert hefur framlag hins opinbera verið til framhaldsskóla á hvern nemanda árin
1995–2005, sundurliðað eftir árum, á verðgildi ársins 2005?

Skriflegt svar óskast.


